

สรุปรายงานผลการตรวจราชการ  
ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๑	<p>การดำเนินโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)</p> <p>๑.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"</p> <p>๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ</p>	<p><b>๑.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"</b></p> <p><b>ข้อตรวจพบ</b> ความก้าวหน้ากิจกรรม โดยมีภาพรวม ดังนี้</p> <p>๑ จังหวัด ได้เร่งรัดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินการกิจกรรม/โครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดและให้กำกับ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง และใกล้ชิด อาทิ ลพบุรี ขอนแก่น อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ประจวบคีรีขันธ์ หนองคาย ฉะเชิงเทรา กระบี่ เป็นต้น</p> <p>๒.ทุกจังหวัด ได้จัดทำแผนการ นิเทศ ติดตาม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ ในวันสำคัญ กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่แปลงที่ได้รับผลกระทบ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ ลิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา กระบี่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น ชุมพร นครราชสีมา เป็นต้น</p> <p>๓. บางจังหวัด อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ในกิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล ซึ่งมีการสนับสนุนวัสดุในการสร้างฐานเรียนรู้และวัสดุประจำฐาน ๙ ฐานเรียนรู้ และครุภัณฑ์ อาทิ สูบหยัย อุบลราชธานี กระบี่ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม เพชรบุรี พิษณุโลก เป็นต้น</p> <p><b>๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงฐานข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ</b></p> <p><b>ข้อตรวจพบ</b> ความก้าวหน้ากิจกรรม โดยมีภาพรวม ดังนี้</p> <p>ทุกจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงฐานข้อมูลและรายงานผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้เร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดและหากประสบปัญหาในการดำเนินงาน ต้องดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับกรม โดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน</p> <p>๒. ให้ปรับปรุงข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ตามแบบฟอร์มที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดและให้เป็นปัจจุบันตามห้วงระยะเวลาที่กรมฯ กำหนด</p> <p>๓. ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินฯ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" เรียบร้อยแล้ว เพื่อบันทึกข้อมูลและปรับข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดและดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>๑. สภาพแปลงมีน้ำท่วมและระดับน้ำลดลงแล้ว แต่เมื่อแบคโฮ ขุดลงไปพบน้ำซึมภายใต้ชั้นดิน เนื่องจากดินยังมีความชื้นและอุ้มน้ำจากการขังของน้ำเป็นเวลานาน ทำให้เมื่อขุดลงไปพบมีน้ำใต้ดินซึมเข้า และเกิดการพังทลายของชั้นดิน ไม่สามารถขุดต่อได้ อาทิ สุรินทร์ สุพรรณบุรี อำนาจเจริญ สุโขทัย อุตรดิตถ์ เป็นต้น</p> <p>๒. ช่างควบคุม มีภารกิจหลักเยอะ การส่งรายงานการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างชำ ส่งผลต่อยอดเบิกจ่ายเงิน อาทิ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ลพบุรี เป็นต้น</p>	<p>และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคกหนองนา โมเดล" มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง</p> <p>๔. ให้กำหนดแผน/เป้าหมายการลงพื้นที่ให้ครอบคลุมอย่างสม่ำเสมอ ประสานเครือข่ายภาคี ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้นำจิตอาสา อื่น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ และร่วมกิจกรรมเอามื้อเป็นระยะ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้</p> <p>๕ ด้านการตรวจรับครุภัณฑ์ ให้แต่งตั้งที่ปรึกษาที่มีความรู้เฉพาะทาง หรือจากสถาบันการศึกษา หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกล เพื่อร่วมให้ความเห็นหรือพิจารณาการตรวจรับ ช่วยติดตามบริษัท คู่สัญญา และต้องให้มีการสาธิตวิธีการใช้ครุภัณฑ์ให้แก่เจ้าของแปลง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงการจัดทำคู่มือหรือวิดีโอทัศน์การใช้งาน</p> <p>๖. ให้มีการบริหารจัดการครุภัณฑ์ที่ได้รับ หลังจากที่ได้ให้เจ้าของแปลง ยืมทรัพย์สินของทางราชการไป</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
			<p>เช่น การซ่อมแซมหากครุภัณฑ์เสียหาย การบำรุงรักษา โดยอาจขอให้บริษัทขยายระยะเวลาการรับประกันออกไป เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์ในการใช้งาน การวางแผนบริหารครุภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปแล้ว จังหวัด/อำเภอจะมีการบริหารจัดการอย่างไร อาจให้ศูนย์เรียนรู้ ยืมต่อหรือหมุนเวียนครุภัณฑ์การเกษตรไปในพื้นที่แปลงใหม่ ฯลฯ</p>	
๒	<p>โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒.๑ การออกแบบแปลนชุดปรับพื้นที่</p> <p>๒.๒ การจัดหาผู้รับจ้าง</p>	<p><b>๒.๑ การออกแบบแปลนชุดปรับพื้นที่</b></p> <p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ขณะนี้จังหวัด อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อออกแบบแปลน โดยมีทั้งรูปแบบแปลนตามแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชนออกแบบ และออกแบบแปลนตามความต้องการของครัวเรือน โดยขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ อาทิ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีทั้งแบบที่ใช้ Catalog และแบบมาตรฐาน ส่วนจังหวัดเชียงรายได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการและได้ทำหนังสือแจ้งกรมการพัฒนาชุมชน เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีช่างในพื้นที่ ช่วยดำเนินการออกแบบแปลนตามความต้องการของครัวเรือนและจัดทำรูปแบบรูปรายการ อาทิ ฉะเชิงเทรา น่าน เชียงราย สุรินทร์ ลพบุรี เป็นต้น</p> <p>๓. จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม ๓ กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้วางแผน/วิธีการขับเคลื่อนงานแต่ละกระบวนการต่าง ๆ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัด และสื่อสารถ่ายทอดให้อำเภอให้ชัดเจน ครบถ้วน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดภายใต้กรอบระยะเวลา</p> <p>๒. ให้บริหารสัญญา และกิจกรรมให้สอดคล้อง วัตถุประสงค์ ของโครงการและทุกกิจกรรมต้องปฏิบัติตามแนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง คุ้มค่า และ</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>หมู่บ้าน บางจังหวัดดำเนินการเสร็จแล้ว อาทิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ตาก พิษณุโลก เป็นต้น</p> <p><b>๒.๒ การลงนามสัญญาจ้าง</b></p> <p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัด ส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการ (ผู้ประกอบการที่เคยขาดเมื่อปี ๒๕๖๔ แล้ว) อาทิ สมุทรสาคร สิงห์บุรี มหาสารคาม หนองคาย ฉะเชิงเทรา หนองบัวลำภู ปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>๒. บางจังหวัด ที่จัดหาผู้รับจ้างครบถ้วนแล้ว อาทิ บึงกาฬ เป็นต้น</p> <p><b>ปัญหา อุปสรรค</b></p> <p>๑. ความไม่ชัดเจนในแนวทางการดำเนินโครงการ ตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>๑.๑ ปริมาตรดินขุด ซึ่งไม่ได้ระบุ ว่า พื้นที่ ๑ ไร่ , ๓ ไร่ ต้องขุดดินให้ได้เท่าไร</p> <p>๑.๒ การสนับสนุนงบประมาณที่เหลือจากการขุดปรับพื้นที่ในการจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สามารถจัดหาได้ทั้งหมดของงบประมาณที่เหลือจากการขุดใช้หรือไม่ เนื่องจากแนวทางปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้จัดหาได้ไม่เกิน ๙,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๓ ในกรณีที่ใช้งบประมาณในการขุดปรับพื้นที่หมด ไม่เหลืองบประมาณในการจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ กรณีดังกล่าวสามารถดำเนินการได้หรือไม่</p> <p>๑.๔ ในกรณีที่ช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ ประเมินพื้นที่แล้วว่าไม่สามารถขุดปรับพื้นที่ได้ตามปริมาณดินที่กำหนด</p>	<p>สามารถตรวจสอบได้ จากหน่วยงานตรวจสอบในภายหลัง</p> <p>๓. ให้ช่วยกันสร้างทัศนคติเชิงบวก ในการปฏิบัติงานให้แก่ทีมงาน ในการขับเคลื่อนงานตามโครงการฯ และให้ความสำคัญ ความเอาใจใส่ในการดำเนินงานเนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในระยะยาว</p> <p>๔. ให้เพิ่มการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นจะต้องทำอย่างต่อเนื่องในทุกๆระยะ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้องทุกระดับทั้งผู้บริหารระดับจังหวัด ระดับ อำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๕. ให้กำหนดรูปแบบระบบการรายงาน ระบบการติดตามสนับสนุน ตลอดจนการประเมินผลการรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาทุกระดับเป็นระยะ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>(ปี ๒๕๖๔ กำหนด พื้นที่ ๑ ไร่ = ๑,๕๐๐ ลบ.ม. /พื้นที่ ๓ ไร่ = ๔,๐๐๐ ลบ.ม.) จะต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือไม่ (ตามแนวทาง ปี ๒๕๖๔ กำหนดว่าต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงงบประมาณก่อน)</p> <p>๒. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคร้วเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทำให้ฐานข้อมูลพื้นที่เป้าหมายของอำเภอ ไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่กรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>๓. บางจังหวัด ยังพบมีสภาพพื้นที่ซึ่งไม่สามารถดำเนินการขุดปรับได้ทันที เนื่องจากพื้นที่แปลงมีความชุ่มน้ำ เสี่ยงต่อการพังทลายของหน้าดิน อาทิ ร้อยเอ็ด สุโขทัย เป็นต้น</p> <p>๔. จังหวัดไม่สามารถก่อกั้นผูกพัน (PO) ได้ เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชน ยังไม่แก้ไขรหัสงบประมาณให้ อาทิ ฉะเชิงเทรา เป็นต้น</p> <p>๕. พื้นที่ประสบปัญหาข้าง อปท. ในพื้นที่มีน้อยไม่เพียงพอได้ทำหนังสือประสานขอรับการสนับสนุนจาก อปท. ในพื้นที่ใกล้เคียง อาจมีผลต่อความล่าช้า อาทิ ฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ์ เชียงราย ปราจีนบุรี เชียงราย เป็นต้น</p> <p><b>แนวทางแก้ไข</b></p> <p>จังหวัด ทำหนังสือสั่งการให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบ และรายงานข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย และผลการดำเนินงาน ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็นตามแบบรายงาน</p> <p><b>ข้อเสนอพื้นที่</b></p> <p>๑. ขอให้กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนโปรแกรม AutoCad ที่ใช้ในการออกแบบ แปลน เป็นรูปแบบลิขสิทธิ์ระยะยาว ซึ่ง</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>โปรแกรม AutoCad ปัจจุบันที่กรมการพัฒนาชุมชน ให้มาเป็นตัวอนุญาตให้ใช้ชั่วคราว เท่านั้น</p> <p>๒.ขอให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดทำแนวทางการดำเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จะได้ดำเนินการถูกต้องตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด</p>		
๓	<p><b>การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลุกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร</b></p> <p>- กิจกรรมส่งเสริม/การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง</p>	<p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด แจ้งและเน้นย้ำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ให้ดำเนินการขับเคลื่อน ส่งเสริม/การรณรงค์/ขยายผล ธนาคารเมล็ดพันธุ์ภายในอำเภอ และศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนฯ อย่างต่อเนื่องในที่ประชุมพัฒนาการอำเภอ</p> <p>๒. ทุกจังหวัด เน้นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการการขับเคลื่อนกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลัก ในการต่อยอดและขยายผลการดำเนินโครงการปลุกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร</p> <p>๓. จังหวัด ส่วนใหญ่ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การแบ่งปันผลผลิตจากผักสวนครัว แบ่งปันเมล็ดพันธุ์พืชผัก เอามื้ออ่วมแรงพัฒนาพื้นที่ปลุกผักสวนครัวในวันสำคัญต่าง ๆ ส่งเสริมด้านการจำหน่ายผลิตอาทิ ชัยภูมิ ลพบุรี บุรีรัมย์ มหาสารคาม สิงห์บุรี พังงา เป็นต้น</p> <p>๔. จังหวัด ส่วนใหญ่ยังคงรณรงค์ให้ครัวเรือนปลุกผักสวนครัวให้แก่ครัวเรือน “โคก หนอง นา โมเดล” และส่งเสริมเครือข่ายต่าง ๆ เข้าร่วมกลุ่มเฟซบุ๊ก “ปลุกพืช ปลุกผัก ปลุกรัก กับ พช.”</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้กำหนดแนวทางการต่อยอด/การแปรรูปผลผลิต/ขยายผลการขับเคลื่อนกิจกรรม ให้เป็นสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การทำสมุนไพรรักษาโรค การทำน้ำสมุนไพร การถนอมสมุนไพรแห้ง เป็นต้น</p> <p>๒. ให้บูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์ผักและดิน ในกิจกรรมฝึกอบรมการขยายผล การเพาะเมล็ด การสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์ การทำธนาคารขยะ การส่งเสริมการสร้าง ความมั่นคงทางอาหาร</p> <p>๓. ให้ความสำคัญและส่งเสริมกิจกรรมกับกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายในพื้นที่ อาทิ ผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เครือข่าย</p>	<p><b>จังหวัดกาฬสินธุ์</b> ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม ดังนี้ จัดฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกผักแก่บุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ความสำเร็จจากโครงการ</p> <p>- ความสำเร็จจากโครงการ</p> <p>๑) จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์กาฬสินธุ์</p> <p>๒) ทุกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการและปลูกผักอย่างน้อย ๑๐ ชนิด</p> <p>๓) ชุมชนเกิดการแบ่งปันผัก และพันธุ์ผัก</p> <p>๔) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผัก และมีแหล่งจำหน่าย</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อเนื่อง อาทิ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ แพร่ บึงกาฬ เป็นต้น</p> <p>๕. ดำเนินการต่อเนื่อง ด้านการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้นำกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายการพัฒนาชุมชน เช่น ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ คริวเรือน สัมมาชีพชุมชน คริวเรือนครอบครัวพัฒนา ตามโครงการพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการปลูกผักสวนครัว และเป็นต้นแบบระดับพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน อาทิ เชียงราย ลพบุรี สมุทรสาคร เลย หนองบัวลำภู เพชรบุรี เป็นต้น</p> <p>๖. หลายจังหวัด ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรไทย ด้านภัยโควิด – ๑๙ ในวัด ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข อาทิ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ เป็นต้น</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b> -ไม่มี</p> <p><b>ข้อเสนอพื้นที่</b> ขอให้กรมการพัฒนาชุมชน ประสานขอรับเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานระดับพื้นที่ อาทิ ลพบุรี เป็นต้น</p>	<p>องค์กรสตรี เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนงานให้สำเร็จและเกิดความยั่งยืนต่อไป</p> <p>๔. ให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการสร้าง ความมั่นคงทางอาหารที่ประสบความสำเร็จ พร้อมจัดทำเอกสารถอดบทเรียน</p> <p>๕. ให้นำกรอบแนวคิด วิธีการปลูก ผัก สวน ครัว รูป แบบ Model ๓๐ ตารางวา ฐึ่วิกฤติ COVID-๑๙ ตาม แนว เศรษฐกิจพอเพียง (๓๐ Square Meters Model) ขยายผลไปยังครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อให้พี่น้องประชาชน มีความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง</p>	
๔	<p>การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การส่งเสริม/รณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันประสูติ</li> </ul>	<p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด มีความตื่นตัวและสนใจร่วมสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นมากขึ้น มียอดจำหน่ายและรูปแบบลวดลายมากขึ้น ส่วนราชการมีการสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อย ๒ วัน ยกเว้นวันจันทร์ (ชุดกากี) ร่วมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>๒. ทุกจังหวัด ขอความร่วมมือเครือข่ายสื่อสารมวลชนในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ผ่านช่องทางออนไลน์ และเครือข่ายภายในพื้นที่ ๗๗ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p><b>จ.ศรีสะเกษ</b> ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม ดังนี้ จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดผ่านการประชาสัมพันธ์ ผ่าน Facebook fanpage : OTOP TODAY ศรีสะเกษ, พัฒนาชุมชน ศรีสะเกษ นครแห่งความสุข, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ FM ๑๐๐.๒๕ Hz</p>



ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา	<p>สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ ศรีสะเกษ สตูล พัทลุงสงขลา นครสวรรค์ พะเยา เป็นต้น</p> <p>๓. จังหวัด ส่วนใหญ่จัดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น สร้างรายได้ให้กลุ่มและเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการกับผู้บริโภคได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันโดยตรง เนื่องจากในเทศกาล/ประเพณีสำคัญของจังหวัด อาทิ ชัยภูมิ สุรินทร์ ลพบุรี ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ แพร่ มุกดาหาร ปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>๔. ทุกจังหวัด มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ และมีการลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมจัดนิทรรศการ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” หลายจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมจำหน่ายผ้าไทย บริเวณศาลากลางจังหวัด อาทิ ลพบุรี มหาสารคาม ฉะเชิงเทรา นครพนม หนองบัวลำภู พระนครศรีอยุธยา ตาก ชุมพร เป็นต้น</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>๑. ผ้ามัดหมี่ราคาค่อนข้างสูง ต้องสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับผ้าลายข่อย พิมพ์ลายที่จำหน่ายในท้องตลาดที่มีราคาถูกกว่า</p> <p>๒. การทอผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เป็นการทอผ้าด้วยมือ ใช้เทคนิคการทอที่ยากและทอช้ากว่าการทอผ้ามัดหมี่ลายอื่น ๆ ทำให้การผลิตผ้ามัดหมี่ออกมาได้น้อย ไม่เพียงพอ กับความต้องการของตลาด</p> <p><b>ข้อเสนอพื้นที่</b></p> <p>ของบประมาณในการจัดนิทรรศการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ ลพบุรี ฉะเชิงเทรา เป็นต้น</p>	<p>๒. ให้ส่งเสริมด้านการตลาด เช่น การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ</p> <p>๓. ให้ส่งเสริมจัดกิจกรรมแปรรูป ผ้าลายข่อย เป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ และอื่น ๆ ตรงกับความต้องการของตลาด เป็นระยะๆ ตามศักยภาพและความพร้อมของจังหวัด</p>	<p>รายการ “พัฒนากรออนซอนศรีสะเกษ” ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. อีกทั้งมีการจัดตลาดผ้าเบญจศรี ณ ลานออกดอกชวดศรีเกษ ดำเนินการทุกวันพุธ-ศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน จัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทุกเช้าวันอังคารทุกสัปดาห์</p> <p><b>จังหวัดบึงกาฬ</b> : ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม ดังนี้ พัฒนาต่อยอดการออกแบบลายผ้าจากลายพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” นำไปสู่การประกวดออกแบบลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” อัตลักษณ์บึงกาฬโดยผู้ชนะเลิศได้แก่นายอิทธิกร อินทร์แสง ผู้ออกแบบลาย “ไทรูชาชาวประชาบึงกาฬ” โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก ความเชื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวบึงกาฬ โดยการผสมผสานกับลายขอพระราชทาน ออกแบบผ้าเป็นลายไทรูชาชาวประชาบึงกาฬ ตัว S ๘ ตัว หมายถึง ความร่ำรวย เลข ๘ เป็นเลขมงคลอันดับ ๑ ของจีนและยังเป็นเครื่องหมาย infinity ที่แปลว่า ไม่มีที่สิ้นสุดคนจีนจึงเชื่อว่า เลข ๘ มีความหมายว่า รวยไม่มีที่สิ้นสุด</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๕	<p>การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ</p> <p>๕.๑ แผนการขับเคลื่อน คสพ. /แผนธุรกิจของ บริษัทฯ</p> <p>๕.๒ การติดตามการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ</p>	<p><b>๕.๑ แผนการขับเคลื่อน คสพ. /แผนธุรกิจของบริษัทฯ</b></p> <p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑ จังหวัด ส่วนใหญ่จัดทำแผนการขับเคลื่อน โดยการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. บริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดทำแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นด้านการส่งเสริมและยกระดับช่องทางการตลาดของสินค้าเด่นของจังหวัด การท่องเที่ยวโดยชุมชน แผนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แผนการอาหารปลอดภัยกับบริษัท ประชาธิปไตยการพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม บริษัทฯ อาทิ บุรีรัมย์ ลพบุรี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา กาฬสินธุ์ ระนอง ปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>๓. จังหวัด ส่วนใหญ่ดำเนินการโดยการบูรณาการกับกิจกรรมที่ต้องทำตามภารกิจกรมของหน่วยงานภาคี ร่วมสนับสนุน อาทิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้น</p> <p><b>๕.๒ การติดตามการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ</b></p> <p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการดำเนินการปิดงบการเงิน ได้ดำเนินการจ้างบริษัทบัญชี ตรวจสอบรับรองงบการเงิน และตรวจสอบงบการเงินประจำปี ซึ่งต้องเร่งดำเนินการให้สามารถปิดงบการเงินในช่วงไตรมาสแรกของปีถัดไป อาทิ นครราชสีมา สุรินทร์ สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา มหาสารคาม เป็นต้น</p> <p>๒. บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสถานะขาดทุน ไม่สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่าย (เงินเดือนพนักงาน MD และอื่นๆ)</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ บริษัทฯ หากำหนด แนวทางการเพิ่มกิจกรรมและให้มี กิจกรรมที่สามารถให้เลี้ยงบริษัทได้เพื่อความยั่งยืน เพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมการขายอาหารปลอดภัย ผ่าน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประชาธิปไตย ร้านอาหารในศูนย์บริการฯ เปิดบูธการจำหน่ายผักปลอดภัย ภายในศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ประชาธิปไตย หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่มีการประเมินศักยภาพ และมีความพร้อม</p> <p>๒. ให้นเน้นการจัดรูปแบบการสื่อสาร ด้านการตลาด ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ กำหนด แผนและประเภทผลิตภัณฑ์ต้องไลฟ์สด ขาย วิเคราะห์ความต้องการตลาด เพื่อเพิ่มยอดจำหน่าย</p> <p>๓. ให้พิจารณาการกำหนดค่าจ้าง และจำนวนพนักงานที่เหมาะสมกับรายได้</p> <p>๔. บูรณาการความร่วมมือระหว่าง บริษัทประชารัฐรักสามัคคี กับ OTOP Trader เพื่อสร้างรายได้ ให้กับกลุ่มองค์กรในระดับพื้นที่ และ</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p><b>ปัญหา อุปสรรค</b></p> <p><b>๑ บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด</b></p> <p>๑. หน่วยงานภาคีมีภารกิจมาก การมาประชุมมอบตัวแทนเข้าร่วมประชุม ทำให้ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ และเวลามอบตัวแทนเข้าประชุม ไม่ซ้ำคนเดิมทำให้ขาดความเนื่องในการประชุม</p> <p>๒. ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจแนวคิดการดำเนินงานของบริษัทฯ และยึดติดกับการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปได้ยาก และไม่สามารถขยายผลได้</p> <p>๓. บริษัทฯ ไม่ได้ใช้กลไกการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ อย่างแท้จริง ทำให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปได้ช้า</p> <p>๔. สินค้าเกษตร ผลผลิตขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สภาพะแห่งแล้งและอุทกภัย ผลผลิตบางชนิดไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ยังเป็นการผลิตแบบดั้งเดิมมีการใช้เทคโนโลยีและต้นทุนการผลิตไม่สูง</p> <p>๕. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทำให้ตลาดปิดตัวและการซื้อลดลง บริษัทประชาธิปไตยสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ขาดทุนสะสมต่อเนื่อง</p>	<p>สร้างรายได้ให้กับบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคี</p>	
๖	<p><b>โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)</b></p>	<p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. จังหวัด ส่วนใหญ่ดำเนินการจัดทำแผน และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลเดิม และนำข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา อาทิ บุริรัมย์ ชัยภูมิ บึงกาฬ สุราษฎร์ธานี อ่างทอง ร้อยเอ็ด เป็นต้น</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้จังหวัดติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลเงินทุน โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน (กข.คจ.) อย่างต่อเนื่อง และหากพบความเสียหาย</p>	<p><b>จังหวัดร้อยเอ็ด</b> หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน (กข.คจ.) บ้านคิ่งสะอาด หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>-ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียน ๒๘๙,๓๐๐ บาท</p> <p>-แหล่งเงินทุนให้ครัวเรือนเป้าหมาย ยืมเงิน จำนวน ๔๓ ราย ยืมเงินมาลงทุนในการปลูกพริก</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒. จังหวัดและอำเภอ ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหา ด้านการบริหารกองทุนและการบริหารหนี้ค้างชำระหรือเสียหาย มากยิ่งขึ้น ดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบยอดหนี้ และการรับสภาพหนี้ตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร และใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ มากขึ้น อาทิ ลพบุรี สิงห์บุรี หนองบัวลำภู ปัตตานี พัทลุง เป็นต้น</p> <p>๓. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เน้นการดำเนินการ เพื่อสร้างความเข้าใจ สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความ ถูกต้อง บริหารกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และขั้นตอน ตามระเบียบฯ อาทิ อ่างทอง พัทลุง นราธิวาส ปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>๔. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ถูกกำหนดให้ต้องรายงานผล ความคืบหน้า และมาตรการเพื่อลดหนี้ต่อที่ประชุมประจำเดือน อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง อาทิ ร้อยเอ็ด ปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p><b>ปัญหา อุปสรรค</b></p> <p>๑. สมาชิกบางส่วนขาดวินัยในการชำระหนี้ในการส่งคืนเงินยืม โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ส่งผลให้มีเงินยืม ค้างชำระ</p> <p>๒. กองทุนบางแห่ง ขาดบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม ส่งงาน หรือเอกสาร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน หรือกรรมการกองทุน</p> <p>๓. คณะกรรมการบางกองทุน ขาดความรับผิดชอบ ยกยอกเงิน ปกปิดเอกสารหรือข้อมูล</p> <p>๔. หัวหน้าครัวเรือน/สมาชิกผู้กู้ยืมเสียชีวิต สมาชิกในครัวเรือน ที่กู้ยืมเงินไม่ยอมรับสภาพหนี้</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม่ส่งมอบงาน เมื่อเปลี่ยนแปลง โยกร้ายงาน และมีส่วนต่อการยกยอกเงิน</p>	<p>หรือความไม่ถูกต้อง ต้องเร่งหาแนว ทางแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว</p> <p>๒. ให้เร่งรัดการทำความเข้าใจ ในสาระสำคัญของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหาร และการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้มีความ ชัดเจน โดยให้ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ให้จังหวัดที่ยังไม่รายงานภาวะ หนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการ แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจำไตรมาสให้กรรมการพัฒนา ชุมชน ทราบและเร่งรัดดำเนินการ โดยเร็ว</p> <p>๔. ให้จัดทำสื่ออย่างง่าย คลิปวิดีโอ/ สไลด์นำเสนอ/เอกสาร แจกจ่าย ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนศึกษา ทำความเข้าใจและปรับใช้ตามบริบท สภาพปัญหาของกองทุน ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอต้องติดตาม ทบทวนเข้าใจเป็นระยะ</p> <p>๕. ให้ส่งเสริมกระบวนการทำงาน ของคณะกรรมการฯ ระบบเอกสาร และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม</p>	<p>-รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริก</p> <p>-รายได้จากกลุ่มปลูกพริกจัดสรร เป็นสวัสดิการในชุมชน</p> <p>-เป็นหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความ ยากจน (กข.คจ.) ต้นแบบ ของ กรรมการพัฒนาชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ๑ ใน ๓๖ แห่ง ของกรมการ พัฒนาชุมชน โดยได้รับงบประมาณ สนับสนุนในปี ๒๕๖๒</p> <p>ดูวิดีโอทัศน์จากลิงค์ <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kCn๕EELoJlY">https://www.youtube.com/watch?v=kCn๕EELoJlY</a></p> <p><b>จังหวัดเลย</b> ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม ดั้งนี้ ลีบเอกเชษฐา ชาวประเสริฐ นายอำเภอปากชม เป็นประธาน ในการทำบุญผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านซำไฮ หมู่๗ ต.เขียงกลม อ.ปากชม จ.เลย เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียน ในการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่าง ยั่งยืน มียอดบริจาคสมทบกองทุนฯ จากผู้มีจิตศรัทธาเป็นเงินจำนวน ๓๓,๑๓๑.๕๕ บาท</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๖. ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่อาศัย โดยไม่แจ้งกองทุนฯ ไม่ได้รับความร่วมมือจากครัวเรือนที่ยืมเงิน</p> <p>๗. กรรมการละเลย/ไม่ให้ความสำคัญกับการเก็บเงินจากครัวเรือนที่กู้ยืมเงินทำให้ครัวเรือนที่ยืมเงิน เนื่องจากเข้าใจว่าไม่ต้องคืนเงิน/ไม่มีดอกเบี้ยคืนเมื่อไรก็ได้</p> <p><b>ข้อเสนอพื้นที่ จังหวัดลพบุรี</b></p> <p>๑. ทบทวนตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทุกกองทุน และจัดกลุ่มกองทุนตามระดับปัญหาของแต่ละกองทุน เช่น</p> <p>กลุ่ม A = ไม่มีปัญหา (รับชำระเงินทุนครบ ๒๘๐,๐๐๐ บาท เอกสารครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน))</p> <p>กลุ่ม B = มีปัญหาเล็กน้อย (รับชำระเงินทุนครบ ๒๘๐,๐๐๐ บาท เอกสารครบถ้วนแต่ไม่เป็นปัจจุบัน)</p> <p>กลุ่ม C = มีปัญหาน้อย สามารถแก้ไขได้ (ค้างชำระเงิน ๑-๒ ปี มีเงินทุนครบ ๒๘๐,๐๐๐ บาท เอกสารครบเป็นปัจจุบันหรือไม่เป็นปัจจุบัน)</p> <p>กลุ่ม D = มีปัญหามาก (ค้างชำระ ๓ ปี ขึ้นไป หรือเงินขาดบัญชี ไม่ครบ ๒๘๐,๐๐๐ บาท)</p> <p>๒. ขอให้กรมการพัฒนาชุมชน พิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) ที่รับสภาพหนี้ แต่ขาดความสามารถในการจ่ายเงิน ขาดอาชีพ</p>	<p>ให้เป็นปัจจุบัน มีข้อมูลครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๖. ให้ส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต / การประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อให้มีความพร้อมมากขึ้นในการส่งเงินคืน แสวงหาความร่วมมือในการช่วยเหลือ ควบคู่กับการติดตามเร่งรัดการจ่ายเงิน</p>	<p>ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)</p>
๗	<p>การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๑. ผลการบริหารระบบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p>	<p><b>๑. ผลการบริหารระบบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</b></p> <p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้จังหวัด/อำเภอ เน้นการสร้างความสำเร็จอย่างถูกต้อง สัมพันธ์อัน</p>	<p><b>จังหวัดชัยภูมิ</b> ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “ สะออนสตรี ของดีชัยภูมิ ” สินค้า OTOP ของกิน ของใช้</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
	<p>๒. ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้</p>	<p>๑. ทุกจังหวัด ได้ดำเนินการติดตามผลและเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามห้วงระยะเวลาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด และต้องรายงานผลการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ อาทิ พัทลุง ภูเก็ต ยะลา พะเยา ชัยนาท ชุมพร เป็นต้น</p> <p>๒. ทุกจังหวัด กำหนดและแจ้งแผนการประชุมคณะกรรมการระดับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาโครงการประเภทเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๓. ทุกจังหวัด ได้ดำเนินการรายงานยอดหนี้ค้างชำระ ต่อที่ประชุมผู้บริหาร/คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้ จังหวัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเร่งรัด ติดตาม การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p><b>๒. ผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้</b></p> <p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. จังหวัด ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ โดยคณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล โดยมีการกำหนดแนวทางและเป้าหมายอย่างชัดเจน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดแนวทางการลดหนี้ อาทิ ยะลา สมุทรสงคราม ปัตตานี สตูล เป็นต้น</p> <p>๒. ทุกจังหวัด ได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดและกำหนดเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละหนี้เกินกำหนดชำระลดลง ร้อยละ ๑๐ และแจ้งให้อำเภอ เตรียมแผนการและเร่งรัดการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด</p>	<p>ดีระหว่างคณะกรรมการฯ เครือข่ายสตรี เนื่องจากการติดตามหนี้ และช่วยเหลือกลุ่ม เป็นปัญหาเชิงซ้อนที่ต้องใช้ระยะเวลา และความจริงจังในการแก้ไขปัญหา</p> <p>๒. ให้จังหวัด/อำเภอ ต้องจัดระบบการบริหารสัญญา บริหารหนี้ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ/ระดับและประชุมติดตามหนี้ค้างชำระประจำทุกเดือน</p> <p>๓. ให้จังหวัด ชี้แจงและกำหนดรายการ รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องให้อำเภอ เพื่อช่วยรวบรวมและส่งให้จังหวัดพิจารณาฟ้องในกรณีที่ต้องฟ้องดำเนินคดี</p> <p>๔. ให้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม ให้ดำเนินการภายใต้มาตรการของ ศบค. แต่ละจังหวัดกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและรักษามาตรการในการป้องกันโรคติดต่อ อย่างเคร่งครัด ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์</p>	<p>ผ้าไหม ผ้าฝ้าย (ครั้งที่ ๖) ได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน ๒๕ บูธ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีภายในจังหวัด ตลอดจน ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนผ่านผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเป็นการตอบสนองการดำเนินงานขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการ ช่วงนาฬิกา ตั้งแต่วันที่ ๑๓.๐๐-๑๓.๑๕ น. โดยการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาเพียงท่านซื้อสินค้าครบ ๑๐๐ บาท จะได้รับคูปองจากร้านค้าเพื่อมาแลกลุ้นรับของรางวัล ยอดรวม ๗๕,๘๗๐ บาท รวม ๖ ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๔,๗๕๔ บาท</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๓. ทุกจังหวัด ให้ความสำคัญต่อการจัดทำและตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้เกินกำหนดชำระ โดยจำแนกสถานะของลูกหนี้ให้ถูกต้อง และให้เป็นปัจจุบัน โดยเผื่อระวังลูกหนี้ที่ใกล้ถึงกำหนดชำระและทำหนังสือแจ้งเตือนไม่ให้ลูกหนี้เพิกเฉย</p> <p>๔. ทุกจังหวัด กำชับให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต้องรายงานผลการติดตามหนี้ และให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนต้องจัดทำเอกสารหลักฐานการไปติดตามหนี้ทุกครั้ง เพื่อรายงานให้จังหวัดทราบ และเผื่อระวังลูกหนี้คงค้างชำระก่อนที่จะหมดอายุความ อาทิ กาศิรินทร์ ร้อยเอ็ด เป็นต้น</p> <p>๕. จังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ชัดเจนแล้ว โดยเน้นกระบวนการจากขั้นเยี่ยมเยียน ตักเตือน ติดตามปัญหา เชิญชวนเข้าสู่มาตรการช่วยเหลือ ใกล้เกลี่ยประณีตประนอมหนี้ แบ่งหนี้ออกเป็นส่วน ๆ หาทางออกในการชำระหนี้ จึงถึงขั้นพิจารณาฟ้องร้องคดีอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๖. ภาพรวมการบริหารจัดการหนี้ เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔)</p> <p>๓.๑ ค่าเป้าหมาย ร้อยละของหนี้เกินกำหนดชำระ ไม่เกินร้อยละ ๕ พบว่า จังหวัดดำเนินการได้เป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน ๑๒ จังหวัด และจังหวัดดำเนินการได้น้อยกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๖๕ จังหวัด</p> <p>๓.๒ ค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๔</p> <p>๓.๓ ผลการบริหารจัดการร้อยละหนี้เกินกำหนดลดลง คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ พบว่ามีผลการดำเนินการที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดแล้ว ๒ จังหวัด คือ พะเยา</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>และสมุทรปราการ และอีก ๗๕ จังหวัด ผลการดำเนินการยังน้อยกว่าเป้าหมายกำหนด</p> <p><b>ปัญหา อุปสรรค</b></p> <p>๑. การจัดการประชุมคณะฯ ระดับตำบล/อำเภอ ไม่เป็นไปตามแผนการจัดประชุมฯ โดยจัดประชุมได้น้อยครั้งกว่างบประมาณที่ได้รับ</p> <p>๒. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การจัดกิจกรรมการประชุม/ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพตามโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด และผู้กู้ยืมเงินบางส่วนที่มีสิทธิ์ไม่สามารถแสดงตนร่วมมาตรการพักชำระหนี้ได้</p>		
๘	<p>การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๘.๑ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย จากระบบ TPMAP กลุ่มคนเป้าหมายที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP และกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูล หรือเติมเต็มข้อมูลครัวเรือนยากจนที่ครอบคลุมทั้ง ๕ มิติ</p>	<p><b>๑. การรับรองความถูกต้องของข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย จากระบบ TPMAP กลุ่มคนเป้าหมายที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP และกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูล หรือเติมเต็มข้อมูลครัวเรือนยากจนที่ครอบคลุมทั้ง ๕ มิติ</b></p> <p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ทุกอำเภอ ได้ดำเนินการเร่งจัดประชุมรับรองผลการตรวจสอบครัวเรือนเป้าหมายฯ ให้มีความถูกต้อง ได้รับการยอมรับและทราบถึงสถานการณ์กลุ่มเป้าหมายจากการตรวจสอบ อาทิ มหาสารคาม เพชรบุรี อ่างทอง สตูล ระนอง ปัตตานี ปราชินบุรี เป็นต้น</p> <p>๒. ทุกจังหวัด เร่งรัดและมอบหมาย ผอ.กลุ่มงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุน ให้อำเภอได้ดำเนินการจัดประชุมรับรองผลการตรวจสอบครัวเรือนเป้าหมายฯ อาทิ พะเยา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สตูล เป็นต้น</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้จังหวัดตรวจสอบข้อมูล/รับรองข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย โดยทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ และเมื่อตรวจสอบแล้วต้องเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพของปัญหาที่พบ</p> <p>๒. ให้ทีมพี่เลี้ยงติดตามครัวเรือนเป็นระยะ และต้องบันทึกข้อมูล</p>	



ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
	<p>๘.๒ การจัดทำแผนพัฒนาบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากสภาพปัญหา ๕ มิติ</p> <p>๘.๓ การขับเคลื่อนการดำเนินงานของบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบ และได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหา</p>	<p>๓. บางจังหวัด อยู่ระหว่างการทบทวน ตรวจสอบ และรับรอง เนื่องจากข้อมูลในระบบ TPMAP กับข้อมูลกลุ่มคนเป้าหมายที่ตกหล่นจากการตรวจสอบ มีความแตกต่างกันมาก อาทิ อุดรธานี เชียงราย ภูเก็ต เป็นต้น</p> <p>๔. ทุกจังหวัด กำกับให้อำเภอจัดทำฐานข้อมูลผลการรับรอง ตรวจสอบและข้อมูลครัวเรือนของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ (ศจพ.อ.) เพื่อนำเข้าระบบ Logbook ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p><b>๒ การจัดทำแผนพัฒนาบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายจากสภาพปัญหา ๕ มิติ</b></p> <p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการพัฒนาบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายฯ ส่วนใหญ่มีแนวทาง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การวางแผนให้การช่วยเหลือการสร้างบ้าน</li> <li>- การรับบริจาค เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือ</li> <li>- กำหนดแผนติดตามเยี่ยมเยียนดูแลสุขภาพ</li> <li>- การส่งเสริมด้านลดรายจ่าย และสร้างอาชีพ</li> </ul> <p>๒. ทุกจังหวัด แจ้งอำเภอแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง โดยให้ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ (ระดับตำบล) เสนอรายชื่อบุคคล จำนวน ๑-๕ คนต่อ ๑ ทีม ดูแลให้คำแนะนำช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่ จำนวน ๑๐-๑๕ ครัวเรือน โดยใช้หลัก ๔ ท. (ทักษะ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก) เป็นแนวทางหลักในการส่งเสริมแก้ไขปัญหา</p> <p>๓. จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการส่งมอบรายชื่อครัวเรือนเป้าหมายให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละมิติ เพื่อให้</p>	<p>ลงใน TPMAP Logbook ทุกครั้ง</p> <p>ที่ให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย</p> <p>๓. ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างต่อเนื่อง เพื่อการมีส่วนร่วมของสังคม</p> <p>๔. ให้ตรวจสอบความถูกต้อง โดยเฉพาะครัวเรือนที่ตกหล่น ครัวเรือนตกเกณฑ์จากข้อมูล จปฐ. ข้อ ๘ ด้านที่อยู่อาศัย ข้อมูล ข้อ ๒๐, ๒๑, ๒๒ ด้านรายได้ หากเป็นข้อมูลที่เป็นจริงให้นำเข้าสู่การรับรองและบันทึกในระบบ TPMAP logbook</p> <p>๕. ให้จังหวัด/อำเภอ ต้องรายงานความก้าวหน้าการติดตามช่วยเหลือ เข้าที่ประชุมกรรมการจังหวัด/อำเภอ เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจำทุกเดือน</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>การช่วยเหลือครัวเรือนดังกล่าวร่วมกับทีมปฏิบัติการ และทีมพี่เลี้ยง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคคล</p> <p><b>๓ การขับเคลื่อนการดำเนินงานของบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบ และได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหา</b></p> <p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพปัญหา โดยทีม ศจพ.จ/ศจพ.อ./ทีมตำบล บางส่วนลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ แต่ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร เช่น การมอบถุงยังชีพ อาทิจี อำนาจเจริญ ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา กระบี่ เพชรบุรี เป็นต้น</p> <p>๒. ทุกจังหวัด ดำเนินการโดยส่งเสริมและสนับสนุนครัวเรือนที่ผ่านการรับรองฯ ของ ศจพ.อ. กำหนดให้เข้ารับการฝึกอาชีพตามโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นเป้าหมายการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาคี ที่เกี่ยวข้องแต่ละมิติ</p> <p>๓. จังหวัด ส่วนใหญ่กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ให้การช่วยเหลือทั้ง ๕ มิติ ร่วมติดตาม อาทิจี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด สมุทรสาคร กาฬสินธุ์ กระบี่ ยะลา ปราชินบุรี เป็นต้น</p> <p><b>ปัญหา อุปสรรค</b></p> <p>๑. การตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย โดยแบบในการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนมีความซับซ้อน ยากต่อการทำความเข้าใจของทีมปฏิบัติการ แบบ ศจพ.๑ มีความยาวถึง ๔ หน้ากระดาษ/ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลเร่งรีบ</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒. ขาดงบประมาณลงพื้นที่ตามผู้รับผิดชอบในแต่ละมิติ เพื่อมุ่งเป้าให้การช่วยเหลือแบบตรงประเด็น</p> <p>๓. บุคลากร บางรายยังขาดความเข้าใจสำหรับการตอบปัญหา ในระดับพื้นที่ให้ทันท่วงที ด้านการให้ความช่วยเหลือ กระบวนการ แก้ไขความยากจน เป็นต้น</p> <p>๔. บางจังหวัด กำหนดให้ต้องนำครีวเรือนเปาะบางจากข้อมูล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มาเป็น เป้าหมายรองนอกเหนือจากระบบ TPMAP ในการตรวจสอบการ ตกหล่นในระบบ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า</p> <p><b>ข้อเสนอพื้นที่</b></p> <p>๑. การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ควรลดขั้นตอนการดำเนินงาน อาทิเช่น การรับรองข้อมูลควรให้เสร็จสิ้นที่อำเภอ เท่านั้น</p> <p>๒. การตรวจสอบข้อมูลครีวเรือนเปาะบาง ควรออกแบบจัดเก็บ ข้อมูลให้เข้าใจง่ายกว่าเดิม หรือไม่ใช่แบบ Manual อีก แต่ให้ ดำเนินการในระบบ Logbook อย่างเดียว</p>		
๙	<p>การติดตาม กำกับ เร่งรัด การขับเคลื่อนตัวชี้วัดและ ค่า เป้าหมาย การ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของพัฒนาการ จังหวัด รอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ให้บรรลุ เป้าหมาย</p>	<p><b>ข้อตรวจพบ</b> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ได้ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลง การปฏิบัติราชการและผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>๒. ทุกจังหวัด ได้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. จังหวัด ส่วนใหญ่ได้มีการประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายรายบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาทิ</p>	<p><b>ข้อเสนอแนะ</b> ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. เน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการ จัดทำ และ ถ่าย ทอด ตัว ชี้ วัด และค่าเป้าหมายรายบุคคล เพื่อให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของหน่วยงาน ท ร า บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ตัว ชี้ วัด และค่าเป้าหมายร่วมกัน</p> <p>๒. ให้จังหวัดวางแผนการขับเคลื่อน งานพัฒนาชุมชนเชิงรุกและเชิงรับ</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>บุรีรัมย์ ปัตตานี ขอนแก่น ลิงห์บุรี หนองบัวลำภู พัทลุง ชุมพร สงขลา เป็นต้น</p> <p>๔. ทุกจังหวัด มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้แนะนำคำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โดยเฉพาะเรื่องเอกสารการเบิกจ่าย แผนการปฏิบัติการแต่ละห้วงเวลา การชี้แจงรายละเอียดในกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น</p>	<p>ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</p> <p>๓. ให้รายงานผลการดำเนินงาน และส่งหลักฐานผลการดำเนินงาน หลักฐานเชิงประจักษ์ให้กรมการ พัฒนา ชุมชน ทราบ ตาม ห้วง ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๔. ให้จังหวัดจัดทำแผนการนิเทศ ติดตาม สนับสนุน และส่งเสริมการ ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอ ราชกลุ่มอำเภอ/อำเภอ</p>	

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม  
 สำนักตรวจราชการ  
 ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕